

# Sôi nổi đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở ở Trạm Tấu

Chúng tôi về thôn Cang Đông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đúng ngày diễn ra Đại hội Chi bộ thôn. Chi bộ Cang Đông có 14 đảng viên, ngày Đại hội Chi bộ, tất cả đảng viên đều gác mọi công việc gia đình đến dự từ rất sớm với trang phục chỉnh tề, hội trường nhà văn hóa thôn được trang hoàng rực rỡ.

**Đ**ảng viên Lò Văn Sương, 25 tuổi, trẻ nhất Chi bộ niềm nở đón khách. Anh chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên tôi được là đại biểu chính thức của một kỳ đại hội nên tôi thấy thật hồi hộp. Tôi tin Đại hội Chi bộ Cang Đông lần thứ 6 sẽ đưa ra được những mục tiêu, giải pháp thiết thực để lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”. Khác với đảng viên Sương, đảng viên Lò Văn Hặc năm nay 54 tuổi lại trầm tĩnh hơn và ông chia sẻ: “Thế hệ đảng viên trẻ bây giờ đã tiến bộ hơn chúng tôi rất nhiều. Họ làm việc sáng tạo hơn, có trình độ chuyên môn và khả năng dân vận tốt. Vì vậy, tôi rất phấn khởi và tin tưởng ở cấp ủy nhiệm kỳ này sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu được giao”. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Cang Đông đề ra 13 chỉ tiêu nghị quyết. Chi bộ đã thực hiện tốt việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống mới. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống



**Đảng viên Chi bộ thôn Cang Đông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu bỏ phiếu bầu cấp ủy khóa mới.**

còn 48,61%, giảm 18,53% so với đầu nhiệm kỳ. Bí thư Chi bộ Phàn A Nhà cho biết: “Chi bộ Cang Đông tự hào được Đảng bộ xã Pá Hu chọn làm đại hội điểm. Vì vậy, để Đại hội Chi bộ thành công, Chi bộ Cang Đông đã chuẩn bị rất tốt từ báo cáo chính trị, lựa chọn nhân sự”. Nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Cang Đông đề ra 10 chỉ tiêu và các giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù địa phương. Các mục tiêu đều tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đại hội điểm Chi bộ Cang Đông thành

công, là cơ sở vững chắc cho 5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Pá Hu tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Giàng A Lông - Bí thư Đảng bộ xã chia sẻ: “Đại hội các chi bộ trực thuộc của xã Pá Hu đã thành công và lựa chọn được 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn, có sự tin nhiệm cao của nhân dân vào cấp ủy khóa mới. Đây là tiền đề để Đảng bộ xã tiến hành thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IV”.

Những ngày này, cả huyện Trạm Tấu đang rạo rức khí thế thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Địa phương, cơ quan, đơn vị nào cũng có các công

trình, phần việc chào mừng đại hội như nơi thì mở đường giao thông nông thôn, nơi trồng hoa làm đẹp đường làng, ngõ xóm và các công trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công...

Đồng chí Phạm Quang Huy - Phó Bí thư Đảng bộ xã Bản Công cho biết: “Đảng bộ xã Bản Công có 8 chi bộ trực thuộc. Đến hết tháng 12, đại hội các chi bộ đã tiến hành xong và bầu được 24 đồng chí vào cấp ủy khóa mới. Đại hội các chi bộ trực thuộc ở Bản Công đã được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi”. Theo kế hoạch, trước ngày 25/2/2020, Trạm Tấu sẽ hoàn thành Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Các đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở vừa diễn ra đã đánh giá được kết quả, hạn chế, khó khăn của nhiệm kỳ trước, thống nhất được mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, đã lựa chọn được các đồng chí cấp ủy viên có trình độ, đạo đức, có tâm huyết trong công tác xây dựng Đảng... Đây chính là những hạt nhân chính trị quan trọng góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Được biết, Huyện ủy Trạm Tấu đã thành lập 2 tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, các đại hội chi bộ đã diễn ra đều được đánh giá rút kinh nghiệm để có sự chỉ đạo tốt hơn đối với các đại hội sắp tới.

**ANH DŨNG**

## Trấn Yên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

**X**ác định rõ, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, năm qua, huyện Trấn Yên đã bám sát Quy định số 29, Hướng dẫn số 01 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là Quy định số 29, Hướng dẫn số 01 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KTGS, kỷ luật trong Đảng. Cùng đó, tổ chức quán triệt đến 100% tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng... giúp các tổ chức đảng và đảng viên nắm được, hiểu đúng các quy định trong Điều lệ Đảng, đặc biệt là quy định về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, làm chuyển biến về nhận thức đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp về chức năng, nhiệm vụ của mình cũng như tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong năm 2019, Huyện ủy Trấn Yên đã thành lập 7 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đối với 8 tổ chức đảng và 9 đảng viên, trong đó, có 2 cuộc kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng ủy xã Tân Đông và Chi bộ Trung tâm Truyền thông và Văn hóa và 6 đồng chí trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; 1 cuộc kiểm tra chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị số 10, Kết luận số 18 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy,

chính quyền, cơ quan, đơn vị đối với cấp ủy và 3 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Quân; 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện Quy chế công tác dân vận, việc triển khai vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18 đối với Đảng ủy xã Bảo Hưng và Hồng Ca... Sau kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kết luận, yêu cầu đối tượng được kiểm tra phát huy những ưu điểm đạt được, có biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Qua kiểm tra, không phát hiện tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải xử lý theo quy định. Huyện ủy Trấn Yên cũng chỉ đạo Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 55 chi bộ trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; kiểm tra 65 đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Kết quả kiểm tra, kết luận hầu hết các chi bộ và đảng viên được kiểm tra đều thực hiện tốt nhiệm vụ; tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, cần được tổ chức khắc phục, sửa chữa.

Đối với công tác giám sát trong Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được giao nhiệm vụ phụ trách cụm xã, cơ quan đơn vị; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ phụ trách xã, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện phụ trách các thôn đặc biệt khó khăn tiến hành giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Năm 2019, Huyện ủy Trấn Yên thành lập 3 đoàn giám sát

và tiến hành giám sát 8 tổ chức Đảng và 3 đảng viên; tại cơ sở đã tiến hành giám sát đối với 24 chi bộ, 41 đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế dân chủ, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giám sát đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công và những điều đảng viên không được làm. Kết quả giám sát cho thấy, về cơ bản, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được giám sát đã thực hiện tốt nhiệm vụ, không có trường hợp nào có dấu hiệu vi phạm phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Trên tinh thần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, năm qua, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã thi hành kỷ luật 20 đảng viên vi phạm kỷ luật bằng các hình thức khiển trách 10 đồng chí, cảnh cáo 7 đồng chí và khai trừ khỏi Đảng 3 trường hợp với các vi phạm khuyết điểm như: vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống 3 trường hợp; vi phạm những điều đảng viên không được làm 6 trường hợp; vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình 8 trường hợp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo 2 trường hợp; vi phạm quy định của ngành 1 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên đánh giá: “Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ tổ chức nghiêm túc. Qua đó, cấp ủy đã nắm bắt, bám sát tình hình địa bàn cơ sở, xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh... góp phần quan trọng vào nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Việc xử lý kỷ luật trong Đảng được thi hành nghiêm túc, công khai, dân chủ đã góp phần làm trong sạch Đảng, loại bỏ những tư tưởng, việc làm, những phần tử thoái hóa, biến chất ra khỏi nội bộ Đảng; từ đó, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng”.

**LÊ PHIÊN**